

Số: ...../BC-HĐND

Tân Yên, ngày ..... tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026**

Căn cứ ý kiến, kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND huyện tổng hợp như sau:

#### **A. CÁC KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN**

##### **I. Lĩnh vực kinh tế - xã hội**

**1. Đại diện cử tri và nhân dân xã Liên Chung:** Năm 2022, Đảng ủy- UBND xã Liên Chung triển khai thực hiện Đề án về trồng và mở rộng diện tích cây Sâm Nam núi Dành giai đoạn 2021-2027 của UBND huyện (huyện giao đến năm 2027 phát triển cả xã 44 ha); đến nay Đảng ủy- UBND xã đã chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân trồng được trên 31 ha, dự kiến hết năm 2025 xã Liên Chung sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu diện tích UBND huyện giao theo Đề án. Tháng 9 năm 2022 sản phẩm nụ hoa Sâm Nam núi Dành đã được công nhận tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Sản lượng hoa Sâm năm 2022 đạt 02 tấn hoa khô, tuy nhiên đến nay mới tiêu thụ được khoảng 1/2 số nụ hoa sâm đã thu hoạch được. Dự kiến sản lượng củ và hoa Sâm Nam núi Dành năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ tăng cao, diện tích được nhân dân trồng và nhân rộng. Song nhân dân rất băn khoăn, trăn trở khi sản xuất, sản lượng ngày càng lớn mà khâu bao tiêu sản phẩm và đầu ra cũng chưa ổn định, đây là một bài toán khó đối với nhân dân xã Liên Chung. Vậy, cử tri xã Liên Chung đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét tìm hướng bao tiêu sản phẩm, đầu ra cho sản phẩm cây Sâm Nam núi Dành để nhân dân yên tâm sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

**2. Bà Nguyễn Thị Hiền, cử tri thôn Hai Khê xã Quế Nham phản ánh:** Công KC- 100 khu vực thôn Hai Khê, xã Quế Nham thuộc hệ thống kênh của Trạm bơm cống Trạng, có tác dụng điều tiết nước khi mưa bão và chôn giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã Quế Nham. Tháng 9/2022 đã được Công ty Thủy nông Sông Cầu tổ chức sửa chữa, thay mới hệ thống cánh cống nhưng hiện nay không giữ được nước, không phát huy tác dụng điều tiết nước của cống. Đề nghị UBND huyện Tân Yên kiểm tra, đôn đốc Công ty xem xét có biện pháp khắc phục để đảm bảo điều tiết nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

**3. Cử tri thôn Hạ - xã Cao Xá phản ánh:** Hiện nay, dòng kênh N5 từ Thị trấn Cao Thượng chảy về các thôn: Thượng, Chợ, Trung, Hạ, Trại - xã Cao Xá bị ách tắc, không đảm bảo phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp của nhân

dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát và cho nạo vét lòng kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

**4. Cử tri thôn Đức Hiệu - xã Cao Xá phản ánh:** Hiện nay thôn Đức Hiệu có cánh đồng sản xuất nông nghiệp giáp với thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu, trước đây có con mương phục vụ tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây lòng mương bị lấn chiếm, một số hộ dân thuộc thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu chuyển đổi sang làm ao nuôi thủy sản, lòng mương bị thu hẹp, mỗi khi trời mưa nước không tiêu thoát kịp đã gây ngập úng cánh đồng sản xuất nông nghiệp của thôn Đức Hiệu, xã Cao Xá. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát thực tế và cho nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân xã Cao Xá và Ngọc Châu.

**5. Cử tri xã Lan Giới đề nghị phản ánh:** Kênh N5 đoạn qua thôn Chính Thễ, thôn Phó Thễ xã Lan Giới đã sạt lở mái trong đê rất nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, khắc phục để đảm bảo sản xuất và giao thông của nhân dân.

**6. Cử tri thôn Đọ xã Đại Hóa phản ánh:** Năm 2022, kênh N5/1 (đoạn đi qua thôn Đọ, xã Đại Hóa) được Công ty thủy nông Sông Cầu tu sửa, đã móc đất, bùn để lên đường bờ vùng của thôn, gây ách tắc giao thông, rất khó khăn cho Nhân dân đi lại trong quá trình sản xuất canh tác. Đề nghị Công ty thủy nông Sông Cầu dọn đất móc lên đường bờ vùng để trả lại đường cho Nhân dân đi lại sản xuất.

**7. Cử tri xã Đại Hóa phản ánh:** Cánh cống (kênh N5) tại thôn Phú Thành, thôn Đọ đã hỏng từ lâu, cử tri đã phản ánh nhiều lần, nhưng công ty chưa sửa chữa. Bờ sông bị chuột đào, bới thủng, mỗi khi nước về đã tràn vào đồng ruộng gây khó khăn cho nhân dân sản xuất trong khu vực, trong khi khu vực dưới cống lại không có nước để sản xuất. Đề nghị công ty thủy nông Sông Cầu khắc phục và sửa chữa tạo thuận lợi cho nhân dân sản xuất.

**8. Cử tri xã Phúc Sơn:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm khu đất của hộ ông Hoàng Trọng Minh xã Phúc Sơn. Mặc dù Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết nhưng hơn một năm qua vẫn chưa có kết quả.

**9. Cử tri thị trấn Nhã Nam phản ánh:** Hiện nay huyện có chủ trương từng bước cải tạo, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị thị trấn Nhã Nam và thị trấn Cao Thượng thành đô thị văn minh. Tuy nhiên, tại Ngã tư thị trấn Nhã Nam có nhà làm việc của Đội thuế đã xuống cấp và ít sử dụng, đối diện với Đội thuế là khu bách hóa tổng hợp cũ cần được cải tạo nâng cấp hoặc có phương án xử lý để bộ mặt đô thị của thị trấn Nhã Nam được khang trang hơn. Đề nghị UBND huyện xem xét và có biện pháp giải quyết.

**10. Cử tri thị trấn Nhã Nam:** Vấn đề Bưu điện Nhã Nam cũ đã được cử tri có ý kiến nhiều lần (từ năm 2016) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

**11. Cử tri thôn Ngo, xã Lam Cốt phản ánh:** Việc giải phóng mặt bằng khu dân cư Đồng Đình thuộc thôn Ngo (10.5 ha) hiện nay đang phối hợp kiểm đếm,

xây dựng phương án đền bù hỗ trợ GPMB (chủ yếu là đất lúa), nhưng có khoảng 25% số hộ có CNQSDĐ (52 thửa/200 thửa) còn lại khi thôn làm việc, kiểm tra chưa được cấp giấy CNQSDĐ, khó khăn trong việc lập hồ sơ, phương án trình thẩm định để đền bù, giải phóng mặt bằng. Lý do: Năm 2004 - 2005 thôn Ngo thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng, thôn đã thực hiện dồn đổi khu vực trên nhưng nhiều hộ dân không ký vào hồ sơ dồn đổi ruộng cho nên lãnh đạo thôn không thiết lập được hồ sơ để đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

**12. Cử tri xã Quang Tiến:** Đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp để giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện Tỉnh lộ 294 đoạn đi qua địa bàn xã Quang Tiến, còn vướng mắc 04 hộ dân thuộc khu vực thôn Sậu. Đơn vị thi công đã làm xong 01 bên còn 01 bên đường chưa làm, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt và đi lại của nhân dân, đặc biệt là các hộ dân ở 02 bên đường dốc Sậu là những hộ đã chấp hành nghiêm việc giải phóng mặt bằng để Nhà nước làm đường, nhưng hiện nay phải hứng chịu bụi bẩn ô nhiễm môi trường, ngày nắng cũng như ngày mưa, gây bức xúc cho các hộ liền kề và dư luận trong nhân dân.

**13. Ông Nguyễn Đức Sơn, cử tri thôn Nguộn, xã Liên Chung phản ánh:** Xã Liên Chung có khu đầm chiêm trũng khoảng trên 80ha của 6 thôn (Hương, Nguộn, Hậu, Xuân Tiến, Sấu và Bền) thuộc diện tích lúa 01 vụ, cho năng xuất hàng năm khoảng 50 tạ/ha, tạo ra của cải vật chất phục vụ nhân dân. Song từ khi có khu công nghiệp “Đồi Đò” thì nước thải của khu công nghiệp đổ về gây ô nhiễm nặng, tạo điều kiện cho bèo tây phát triển, giải quyết, xử lý rất phức tạp, bà con nhân dân nhiều năm nay không sản xuất được, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất nông nghiệp. Đại diện cho nhân dân của 6 thôn nói trên đề nghị UBND huyện xem xét có biện pháp để cải tạo, xử lý dòng chảy, môi trường trên cánh đồng này.

**14. Cử tri thôn Hồng Phúc, xã Song Vân:** Việc UBND xã Lam Cốt trả lời kiến nghị của cử tri thôn Hồng Phúc, xã Song Vân trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện là không thỏa đáng. Báo cáo trả lời nêu lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày không nhiều và đôi khi có khói bụi là không chính đúng. Hiện tại rác thải thôn Kép Vàng và toàn bộ khu vực cầu Chấn đổ về đây rất nhiều, việc xử lý phân loại rác chưa tốt dẫn đến mỗi lần đốt rác gây khói ô nhiễm không khí diện rộng khu vực thôn Hồng Phúc gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri thôn Hồng Phúc tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra thực trạng, xem xét.

**15. Cử tri xã Tân Trung phản ánh:** Các ngã ba, ngã tư, điểm đầu nối từ đường nhánh ra đường tỉnh 294 chưa có hệ thống G giảm tốc, hoặc biển báo. Đề nghị UBND huyện và cơ quan chức năng quan tâm sớm triển khai thực hiện G giảm tốc hoặc biển báo để giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

**16. Cử tri xã Liên Sơn:** Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc nhà thầu thi công đường từ Quốc lộ 17 đi xã Phúc Sơn tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; đồng thời cho bổ sung thêm một số tuyến cống ngang qua đường để đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất.

**17. Cử tri thị trấn Nhã Nam phản ánh:** Hiện nay chợ Nhã Nam đã xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện kinh doanh khó khăn, tiến độ thu hút dự án cải tạo nâng cấp chợ thị trấn Nhã Nam nhiều năm vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư dự án.

**18. Cử tri xã Quang Tiến:** Đề nghị UBND huyện có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân thuộc đối tượng khác (không phải là hộ nghèo, cận nghèo) tham gia đóng BHXH tự nguyện ngoài ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ (hiện nay ngân sách Trung ương đang hỗ trợ 10%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%, đương đương 66.000đ/tháng).

**19. Ông Nguyễn Văn Bộ, cử tri thôn 284, xã Quế Nham phản ánh:** Năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp muộn, không có thông báo thuế đến đối tượng phải thu, chỉ có danh sách thu, trong danh sách thu có nhiều sai sót như: tên hộ, đối tượng được miễn, giảm không đúng, thông tin không cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho công tác triển khai thu ở xã, thôn.

**20. Cử tri xã Tân Trung:** Đề nghị ngành điện xem xét nâng cao đường điện vắt ngang qua tỉnh lộ 294 (nguy hiểm khi xe ô tô có chiều cao tham gia giao thông chạy qua) do đường mới thi công được nâng cao hơn.

**21. Cử tri xã Lam Cốt phản ánh:** Hiện nay trong quá trình xây dựng NTM thôn đã tận, cạp, mở rộng các tuyến đường nội thôn, vì vậy hiện nay một số cột điện nằm ra ngoài đường, vào nền đường gây cản trở giao thông, là nơi dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Cụ thể: đoạn từ cầu thôn Ngo đi Nhà văn hoá thôn Ngo 2 cũ; đoạn từ cổng nhà ông Bay đi cửa Chùa, Đình thôn Trung; cột hạ thế ngay cổng làng Kép Vàng đã bị gãy đổ do cây xanh đổ vào, nội dung này đã báo cáo ngành điện; 04 cột điện khu vực cổng làng đến cửa ông Tuấn - Minh thôn Kép Vàng. Đề nghị ngành điện sớm có kế hoạch di dời cột điện vào trong hành lang đường của các thôn trên để đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện.

**22. Cử tri thôn Tân Lập, xã Lam Cốt:** Đề nghị ngành điện khảo sát, lắp đặt 01 trạm hạ thế thuộc thôn Tân Lập, vì hệ thống điện sinh hoạt hiện nay quá tải, thường xuyên bị ngắt điện.

**23. Cử tri các thôn: Đồi Giềng, Đồng Lạng- xã Ngọc Thiện phản ánh:** Chất lượng điện sinh hoạt tại thôn Đồi Giềng, Đồng Lạng rất yếu; Trạm biến áp tại khu trung tâm văn hoá thôn Đồng Lạng ở vị trí không phù hợp. Đề nghị ngành điện kiểm tra, đánh giá và có kế hoạch giải quyết.

**24. Cử tri xã Tân Trung phản ánh:** Đường dây thông tin dọc trục tỉnh lộ 294, nhất là khu vực thôn Đồng Điều 7 dễ trùng, võng xuống đường gây nguy hiểm, phản cảm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị viễn thông triển khai bó gọn hoặc ngầm hóa.

## **II. Lĩnh vực pháp chế:**

**1. Cử tri xã Quang Tiến:** Hiện nay còn một số người dân khi tham gia giao thông tại điểm ngã tư thị trấn Nhã Nam nơi có đèn tín hiệu dừng, đỗ xe (đèn

xanh, đèn đỏ), ý thức chấp hành không nghiêm (cố tình vượt đèn đỏ) dễ xảy ra tại nạn giao thông. Đề nghị Công an huyện Tân Yên chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ tại điểm đèn xanh, đèn đỏ trên địa bàn.

## **B. CÁC KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH, TRUNG ƯƠNG**

**1. Cử tri xã Việt Ngọc phản ánh:** Thời gian qua, cơ quan cấp trên thực hiện việc giao chỉ tiêu tỉ lệ % tiếp nhận các TTHC qua dịch vụ công là chưa phù hợp. Vì, tuy cơ sở đã tích cực tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ, nhưng phần lớn công dân chưa có tài khoản, nên trong quá trình thực hiện công vụ, cán bộ vẫn phải nhận tiền mặt rồi lại chuyển khoản hộ cho công dân, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công vụ được giao của cán bộ. Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét có ý kiến lên cấp có thẩm quyền điều chỉnh qui định này.

**2. Cử tri Cao Xá phản ánh:** Hiện nay tình trạng tin nhắn rác; gọi điện, nhắn tin đòi nợ, lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đã nhiều người dân đã bị mắc lừa và mất tiền. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng trên.

**3. Cử tri xã Đại Hóa phản ánh:** Hiện nay, theo quy định của nhà nước những người được hưởng chế độ tuất của thân nhân thì không được hưởng chế độ trợ cấp của người cao tuổi khi đủ 80 tuổi, tuy nhiên, chế độ tuất rất thấp. Đề nghị đề nghị Nhà nước nghiên cứu, xem xét cho các đối tượng này được hưởng cả hai chế độ.

**4. Cử tri xã Đại Hóa:** Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, HTX điện xã Đại Hóa đã tiến hành bàn giao lưới điện cho ngành điện lực Tân Yên. Năm 2017, HTX điện xã Đại Hóa đã nộp tiền ký quỹ cho ngành điện tại ngân hàng công thương tỉnh Bắc Giang với số tiền là 400 triệu đồng. Đến nay, HTX điện xã Đại Hóa vẫn chưa được thanh toán số tiền trên. Đề nghị các cơ quan chức năng cho biết, số tiền HTX điện xã Đại Hóa đã nộp tiền ký quỹ cho ngành điện có được thanh toán không?./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Nhân**